

**6. โครงการอนาคต**

บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการในอนาคต โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนและนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตอย่างครบวงจร โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้

**6.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูล และระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Platform)**

บริษัทได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในการเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็ว (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน) ดังนั้น การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ E-Commerce จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทมีความตั้งใจในการลงทุนและพัฒนาเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบวงจร เช่น การประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ ชั้น 3 และการทำประกันภัย พ.ร.บ. การประกันอุบัติเหตุ การประกันอัคคีภัย การประกันทรัพย์สิน การประกันสุขภาพ และการประกันเดินทาง เป็นต้น และเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต ทั้งนี้ โครงการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูล และระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Platform) จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถเลือกและเปรียบเทียบได้ทั้งผลิตภัณฑ์และราคาได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงความรวดเร็วในทุกขั้นตอนผ่านระบบอัตโนมัติของบริษัทตั้งแต่การสั่งซื้อ การชำระเงิน และการรับกรมธรรม์ นอกจากนี้ บริษัทสามารถใช้ระบบ E-Commerce Platform เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในปริมาณมาก โดยไม่มีข้อจำกัดเวลาในการขาย ซึ่งผู้ให้บริการสามารถสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเริ่มต้นให้บริการเป็นนายหน้าขายประกันภัยที่มีความซับซ้อนน้อยผ่านระบบ E-Commerce Platform เช่น การประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+ ชั้น 3 และการทำประกันภัย พ.ร.บ. การประกันอุบัติเหตุ การประกันอัคคีภัย การประกันทรัพย์สิน การประกันสุขภาพและการประกันเดินทาง เป็นต้น และจะขยายไปสู่การให้บริการที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดงบประมาณลงทุนรวมประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวบริการใหม่สำหรับ E-Commerce Platform นี้ได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยมีรายละเอียดของการลงทุนดังนี้

รายละเอียดการลงทุน*	จำนวนเงินโดยประมาณ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูล	25,000,000
2. ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce Platform)	50,000,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75,000,000</b>

หมายเหตุ: \* รวมค่าบุคลากร การตลาด ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย

**6.2 โครงการลงทุนในการขยายจำนวน Seat ของพนักงานขายประกัน (TSR)**

บริษัทมีแผนลงทุนในอุปกรณ์พื้นฐานระบบเครือข่าย (Network) และระบบโทรศัพท์แบบไอพี (Internet Protocol) เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการของพนักงานขายประกัน และขยายจำนวน Seat ของพนักงานขายประกันให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100 ที่นั่ง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานขายประกันทั้งหมดจำนวน 148 คน และ 30 คน ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดงบประมาณลงทุนในโครงการดังกล่าวรวมประมาณ 12 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เป็นต้นไป